

BẢN RÀO ĐÁ HÔM NAY

PHAN VĂN BẦU

Bản Rào Đá hôm nay có của ăn của để nhờ đổi mới công nghệ.

Cách đây mấy năm về trước người dân Vân Kiều bản Rào Đá huyện Lệ Thủy sống tản mác đó đây trong khe sâu núi thẳm. Có người đi sang nương nhớ bản Rào Trù, Rào Đá của huyện Quảng Ninh. Có người lại rời quê xa xứ chung sống với các bản ở nước bạn Lào, mà cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.

Được sự quan tâm của Đảng trực tiếp là Huyện ủy Lệ Thủy. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các cơ quan ban ngành của huyện đã khảo sát đất đai thổ nhưỡng, quy hoạch vùng định canh định cư kêu gọi quy tụ một số bà con về sống quanh thung lũng Rào Đá. Nơi thiên thời địa lợi phong thổ giao hòa, có dòng thác Mơ quanh năm đổ về tưới tiêu tắm mát ruộng đồng. Ngay bước đầu để ổn định phương hướng làm ăn mới cho bà con, Ban Định canh định cư (ĐCĐC) cùng với phòng nông nghiệp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mở những lớp chuyển giao công nghệ hướng dẫn bà con cung cách làm ăn, cách gieo sạ, cày cấy lúa nước...

Những năm đầu tiên nhờ sự lãnh đạo sát sao của Thường vụ Huyện ủy, theo dõi, giám sát chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho người dân Vân Kiều bản Rào Đá nói riêng và xã Ngân Thủy nói chung gieo sạ, cày cấy, bón phân, làm cỏ nhờ đó đã làm nên những vụ mùa bội thu. Hàng triệu triệu bông lúa mấy hạt trĩu nhánh đan dát lên mặt thung lũng Rào Đá một thảm lúa vàng óng ả, xôn xao trong nắng mới. Khó có thể tả nổi niềm vui khôn xiết của người Vân Kiều ở bản. Nhiều người đã thốt lên: “Lúa nhiều cái bụng mềng sừng hung”; “Lúa về như quả núi, cái ngực mềng nó đánh liên tục như cái chân con Hươu, con Nai phi trong rừng rậm”...

Tập tục của người Vân Kiều khi gặt lúa về là dùng tay tuốt lúa, hay bó từng đóm nhỏ đập vào que gỗ, hạt lúa bắn tung tóe rơi vãi khắp nơi. Để xóa đi tập tục lạc hậu, đổi mới công nghệ, rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm bớt sức lao động cho con người; chính quyền địa phương đã cử một số cán bộ về xuôi tìm hiểu nắm bắt kỹ thuật các loại máy tuốt, máy cày ruộng rồi mua về hướng dẫn bà con thực hành sử dụng. Nhờ đó mùa vụ bà con thu hoạch nhanh gọn hơn, ít thất thoát, giảm bớt nỗi nhọc nhằn vất vả.

Bản Rào Đá hôm nay đã có của ăn của để, bản làng đổi sắc thay da. Ngoài việc phát triển cây lúa, nông nghiệp huyện và Ban ĐCĐC còn hướng dẫn bà con trồng cây công nghiệp, như cây hồ tiêu, cây dứa... và đào ao nuôi cá...

Ngược dòng Trường Sơn chúng ta lên đường 10 băng qua đội 2 Công ty Cao su Lệ Ninh vượt qua mấy ngọn đồi, đi qua 5 con khe, trước mắt là một thung lũng đang sinh sôi xanh rờn những vườn tiêu, vườn dứa của 37 hộ dân Rào Đá với 180 khẩu. Trong đó hộ anh Hồ Nhĩ, Hồ Tài trồng từ 50 đến 60 gốc hồ tiêu hàng năm thu hoạch bạc triệu.

Đi đôi với phát triển kinh tế, nhân dân Rào Đá còn được học tập đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước. Đời sống văn hóa được nâng cao, một số nhà đã có tivi, xe máy, trên 40% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Gia đình văn hoá xuất sắc tiêu biểu có anh Hồ Ba. Mấy năm liền bản Rào Đá đạt tiêu chuẩn khu dân cư trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, an ninh chính trị vững vàng.

Biết tin bản Rào Đá ăn nên làm ra bà con quy tụ về bản đông vui, không còn cuộc sống du canh du cư, không có người xa xứ, chỉ có tiếng nói cười đông vui trong đêm hội bản và ngày ngày nhịp nhàng tiếng trống vang vang, tiếng đọc bài của các em học sinh dưới mái trường của bản Rào Đá náo nhiệt một khu rừng.